

สงวนลิขสิทธิ์

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2546 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9150

# ฮอว์ก โอดเอ่น

# 'ข้าวหอมมะลิ' ในตลาดเสรีความงาม

๑ นกระแสสังคมที่ผู้คนให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพ มองไปทางไหนก็เห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางขายทั่วทุกหัวระแหง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากพืชผัก สมุนไพร หรือดอกไม้หน้าตาชนิด ซึ่งต่างนำสรรพคุณเหล่านั้น มาเป็นจุดขาย เพราะรู้ว่าในตลาดเสริมความงามนั้นมีเม็ดเงินมหาศาล

'ข้าวหอมมะลิ' เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่ชื่นชอบวัตถุดิบจากธรรมชาติ และได้รับความสนใจจากผู้พบเห็นหรือได้รับฟังข่าวคราว เพราะเป็นที่ยอมรับและกล่าวขานกันทั่วโลกว่าข้าวชนิดนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น ในเรื่องความหอม ความนุ่มและความอร่อย

คุณโอภาส จันทน์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ จึงได้นำสารสกัดจากข้าวหอมมะลิมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้ชื่อ 'Hovis' ซึ่งมีทั้งสบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และน้ำยารักษาผิวต่างๆ เพราะมีคุณสมบัติอ่อนโยน และบำรุงผิวพรรณ

คุณโอภาส อดีตบัณฑิตวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกก่อนจะมาทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เคยทำงานบริษัทมาก่อน แต่เจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โชคดีที่สอนตัวนักเรียนเอ็นทรานซ์มาก่อนจึงเอาตัวรอดมาได้และรวมทุนกับเพื่อนเปิดร้านขายของเล็กๆ

นอกจากนี้ยังช่วยเพื่อนขายสินค้าในงานของขวัญของฝากที่อเมริกา เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพบว่ามีสินค้าที่ทำจากประเทศไทยขายโดยชาวต่างชาติเลื่องลือมาก สินค้ามาจากที่ไหน แต่ชาวต่างชาติตอบไม่ถูก บอกว่ามาจากบาหลีบ้าง ฟิลิปปินส์บ้าง จึงคิดว่าสินค้านี้ไม่สามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ เมื่อกลับมาเมืองไทยเลยเกิดไอเดียว่าอยากจะทำสินค้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นมาให้มองแล้วรู้สึกว่ามาจากไหน บวกกับช่วงนั้นข้าวหอมมะลิไทยมีปัญหาที่ประเทศอเมริกาจะนำเข้าไปจัดลิสต์ที่เป็นของตัวเอง จึงหันมาสนใจหาข้อมูลเรื่องข้าวหอมมะลิ

เขาแจกแจงว่า ด้วยคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิ ซึ่งคนโบราณนำมาใช้ในการชะลอริ้วรอย บ่อยกันเสียผ้า บ่อยกันรังแค ผนวกกับต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และต่อยอดให้ต่างชาติรับรู้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้านำเข้า จึงค้นคว้าเรื่องคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิแต่ละพันธุ์ และสกัดเอาสารละลายที่มีอยู่

ในข้าวหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ทั้งส่วนที่ละลายได้ ในน้ำและละลายได้ในไขมันออกมาแล้วใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซเดียม เซียมไฮดรอกไซด์เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ ข้างล่าง โดยไม่ใส่สารเคมีกันบูด หรือสารแต่งสี อยางที่เจ้าอื่น ๆ ในตลาดทำกันและติดข้าวหอมแต่ละสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมากที่ผลิต ภาชนะของตนเองตอบความต้องการของลูกค้า เช่น ข้าวหอมมะลิสีดีจะมีวิตามินอีสูงกว่า ข้าวหอมมะลิพันธุ์อื่น ๆ ก็นำมาทำสบู่เหลวสำหรับคนผิวแห้ง

คุณโอภาสพูดถึงวัตถุดิบของ Hovis ว่า ใช้ข้าวหอมมะลิชั้น 1 และน้ำ มันอีก 8 ชนิด คือ น้ำมันข้าวหอมมะลิ น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด



น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์ม  
 น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันเมล็ดองุ่น ซึ่งเป็นสาร  
 ไขมันตามธรรมชาติและได้ใส่น้ำมันหอมระเหย  
 จากมะกรูด ตะไคร้หอม ที่มีคุณสมบัติช่วยในการ  
 ผอมคลาย ทำให้จิตใจสดชื่นหรือการบำบัดด้วยกลิ่น  
 ที่ทางการแพทย์เรียกว่า aroma therapy ลงไปด้วย  
 ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ 'Hovis' มีสบู่ออกมมมมมม  
 ทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยสบู่ก้อนขนาด 100 กรัม  
 ผสมสารสกัดจากข้าวหอมมะลิและใส่ข้าวหอมที่  
 เม็ดละเอียดมาก เวลาถูไม่ขูดผิว ราคา 199 บาท  
 พร้อมออกแบบแพคเกจจิ้งสวยงามสำหรับลูกค้าที่  
 ต้องการซื้อเป็นของขวัญ ส่วนสบู่เหลว แชมพูสกัด  
 จากข้าวหอมมะลิมี น้ำมันบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์  
 ขีดผิวที่ทำจากกากข้าวหอมมะลิขายราคา อย่างละ  
 359 บาท ซึ่งเจ้าตัวยอมรับราคาสินค้าก่อน  
 ข้างแพงแต่เนื่องจากราคาใช้จ่ายในการผลิตสูง

อย่างแชมพูข้าวหอม มะลิหนึ่งขวด  
 ต้องใช้ข้าวหอมมะลิขึ้น 1  
 จำนวน 5 กิโลกรัมในการ  
 ผลิต ซึ่งหากเทียบกับคุณภาพ  
 สินค้าแล้วจะเห็นว่าไม่แพงเลย

“ผมลงทุนร่วมกับเพื่อน  
 เป็นตัวเลขหลักล้าน โดยมีโรง  
 งานอยู่ที่ จ.ลำปาง และกำลังจะย้ายมา  
 ที่ กทม. ไม่ได้ยื่นขอกู้ที่ไหน แต่ขอความ  
 สนับสนุนจากกรมต่าง ๆ ในการออกบูช  
 ไรสินค้าเพราะครั้งหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย 2-3  
 หมื่นซึ่งเป็นภาระหนักของผู้ประกอบการรายใหม่  
 ทั้งนี้ได้วางระดับของสินค้าสำหรับลูกค้าที่มี



รายได้ปานกลางขึ้นไป ต่อหนึ่งสินค้า Hovis มีวางที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์  
 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เวลาดีเทรดเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบางรัฐราชภัฏร บ้านเสริม  
 สบายชั้นนำ และกำลังเจรจากับเดอะมอลล์ และเครือเซ็นทรัลอยู่ ขณะทำการ  
 บุกดตลาดต่างประเทศก็ไปได้สวย โดยส่งไปขายที่เยอรมันและสิงคโปร์แล้ว และ  
 กำลังลองตลาดที่ญี่ปุ่นโดยจะใช้ข้าวญี่ปุ่นทำ”

คุณโอภาสเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะไปได้ดีเพราะมีกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ นิยม  
 สินค้าจากธรรมชาติในยุทธธรรมชาติบับดีให้การตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน  
 ประเทศและต่างประเทศเนื่องจากลูกค้ามีแนวโน้มในผลิตภัณฑ์

พร้อมกันนี้ Hovis จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีก 6-7 ตัว ในงาน Health  
 and Beauty ในไม่ช้า แต่เขาขออุปไว้ก่อน นอกจากนั้นก็กำลังค้นคว้าเรื่องเซรั่ม  
 ทองคำที่จะใช้คุณสมบัติของทองคำมาผสมกับข้าวหอมมะลิซึ่งจะช่วยชะลอริ้ว  
 รอย และทำให้ผิวพรรณแดงตึง

สำหรับผู้สนใจธุรกิจประเภทนี้ คุณโอภาสแนะนำว่า ควรจะหาสินค้าที่มี  
 อยู่แล้ว โดยมองหาลูกค้าหรือโอกาสการจัดจำหน่ายจะง่ายกว่าการคิดค้นทำ  
 สินค้าขึ้นมาใหม่ เพราะกว่าจะยอมรับยี่ห้อ Hovis ต้องทุ่มทั้งแรงกายเวลา  
 และใช้งบสูงมาก รวมถึงช่องทางการตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อ  
 ผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง

หากสนใจอยากซื้อขายทำธุรกิจกับคุณโอภาสโทร.สอบถามที่ 0-1888-  
 6911.0-2985-2323

## ภาวิณี ญ์ เจริญยิ่ง สาวตรี เฉลิมจิระรัตน์